

๕. ขอสรุปและขอเสนอแนะ

(i) โค้ดกัมภาคความเป็นพิษและ activity ของเอนไซม์ต่าง ๆ ของ พืชงูแมวเซา โดยแยกพืชงูควาย DEAE-cellulose แล้ววัดมีเค็มนิวคลีโอไซด์ และ activity ของเอนไซม์ต่าง ๆ ในพืชงูแต่ละส่วนที่แยกได้ รวมทั้งพืชงูที่ยังไม่แยก

(ii) activity ของเอนไซม์ที่ศึกษาได้แก่ นอกสเปซิฟิค อัลทาไลส ไมโนฟอสฟาเทส เอคโซนิวคลีโอไซด์ คีออกซีไรโบนิวคลีโอไซด์ 5'-นิวคลีโอไทเดส ฟอสโฟไลเปส เอ ฟอสโฟไลเปส บี อะมิโนเอซิด เอสเทอเรส โปรตีนเนส เปป-ไทเดส อะมิโนเอซิด ออกซิเดส และไฮยาลูโรนเนส รวมทั้งการวัด activity ของการช่วยไหลเลือดแข็งตัว

(iii) โปรตีนของพืชงูที่แยกได้โดยวิธีนี้ แยกออกเป็น ๖ ส่วน คือ ส่วน ที่ I, II, III, IV, V และ VI ความล้าดับ พืชงูทั้ง ๖ ส่วนนี้เป็นพิษต่อหนูทดลอง ทั้งสิ้น พืชงูส่วนที่ II มีความเป็นพิษสูงสุด ส่วนที่ IV มีความเป็นพิษรองลงมา และส่วนที่ VI มีความเป็นพิษน้อยที่สุด แต่ถ้าวัดการวัดความเป็นพิษรวมของพืชงูส่วน ต่าง ๆ ที่แยกได้นี้ ความเป็นพิษรวมของส่วนที่ IV มากที่สุด ส่วนที่ V มีความเป็น พิษรวมรองลงมา

(iv) activity ของเอนไซม์ซึ่งมีค่าสูงในพืชงูส่วนที่มีความเป็นพิษมาก และอาจจะสัมพันธ์กับความ เป็นพิษของพืชงูแมวเซา ได้แก่ คีออกซีไรโบนิวคลีโอไซด์ ฟอส-โฟไลเปส เอ และ เอคโซนิวคลีโอไซด์ ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของพืชงู ส่วนที่ I, III และ IV ความเป็นพิษของพืชงูส่วนที่ V อาจจะสัมพันธ์กับ activity ของ อะมิโนเอซิดเอสเทอเรส ส่วนความเป็นพิษของพืชงูส่วนที่ VI ไม่สัมพันธ์กับ activity ของเอนไซม์ใด ๆ ที่ศึกษาเลย

(v) คุณสมบัติในการช่วยไหลเลือดแข็งตัวขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายชนิด ในพืชงูแมวเซา ที่สำคัญคือ อะมิโนเอซิดเอสเทอเรส ซึ่งช่วยการแข็งตัวของ เลือดและ

ฟอสโฟไลเปส เอ ซึ่งต้านการแข็งตัวของเลือด activity ในการช่วยให้เลือด
แข็งตัวของพืชมูแมวเขา เป็นผลรวมซึ่งเกิดจากปริมาณของ เอนไซม์ทั้งสองนี้

(vi) พืชมูแมวเขาอาจใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับเตรียมเอนไซม์บางชนิด
เพื่อนำไปศึกษาสมบัติทางชีวเคมี ทางเภสัช หรือนำไปทำประโยชน์อื่น ๆ เอนไซม์ที่
ควรจะเตรียมได้จากพืชมูแมวเขาได้แก่ ฟอสโฟไลเปส เอ อะมิโนแอสติค เอสเทอ
เรส คืออะซิไรโบนิวคลีเอส 5'-นิวคลีโอไทเดส และเอกโซนิวคลีเอส

(vii) ถ้าจะใช้วิธีโกรนาโตกราฟี สำหรับศึกษาเอนไซม์และความเป็น
พิษของพืชมูแมวเขาต่อไปแล้ว ควรลด pH ของ ทรिสมบัติเฟอร์ ที่ละลายพืชมูเต้ไขแยก
ใหม่ค่าคง เหลือเพียงประมาณ ๗.๕ หรือต่ำกว่านั้น ควรเพิ่มอัตราการไหลให้มาก
ขึ้น เพื่อให้การแยกระหว่างพืชมูส่วนที่ I และที่ II มีความละเอียดของการทดลองนี้
และควรจะใช้การวัด optical density ของสารละลายที่รองจากคอลัมน์ทุก
หลอด และของสารละลายพืชมูที่แยกได้ภายหลังจากโคอะไลส์แล้ว ที่ความยาวคลื่น
๒๖๐ และ ๒๘๐ นาโนเมตร (nanometre) จากผลของ optical
density ที่วัดได้ อาจช่วยให้เราเข้าใจสมบัติของพืชมูส่วนต่าง ๆ ที่แยกได้ดียิ่ง
ขึ้น.